

## Thông tin cần biết khi in hộp giấy theo yêu cầu

Trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất hàng hóa hiện nay thì hộp giấy là loại bao bì được sử dụng nhiều nhất thay vì bao bì nhựa như trước kia. Không chỉ là công cụ đóng gói sản phẩm mà những mẫu hộp giấy được thiết kế in ấn theo yêu cầu còn có tác dụng tích cực trong việc xây dựng, quảng bá thương hiệu

### In hộp giấy cần chú ý gì?

Khi đặt in hộp giấy theo yêu cầu, để nhận được những sản phẩm hộp chất lượng, đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp cần chú ý các vấn đề như sau

Kích thước hộp giấy in

Form size của hộp giấy in cũng là chi tiết cần thiết khách hàng phải để mắt tới trong khi đặt in hộp theo yêu cầu. Khách hàng cần căn cứ vào form size của mặt hàng cần đóng gói nhằm đưa ra kích thước hộp giấy in ấn phù hợp.

Tư vấn in túi giấy kraft: <https://inbaobigiay.vn/in-tui-giay-kraft>

Các mẫu hộp giấy in phải vừa vặn với mặt hàng đóng gói nhằm hạn chế tình trạng hàng trở nên bị xô dịch, hư hỏng trong thời gian vận chuyển do hộp đựng quá nhỏ hoặc quá to.

Bố cục, nội dung

Các thông tin in trên hộp giấy đựng sản phẩm phải ngắn gọn xúc tích, dễ nhớ. Đối với những mẫu hộp chèn hình ảnh thì hình phải có độ nét cao, không có tình trạng vỡ nét, mờ nhòe

Hình ảnh, thông tin phải được sắp xếp hợp lý trên hộp giấy để tăng tính thẩm mỹ và dễ gây ấn tượng với khách hàng.

Lựa chọn loại giấy

Loại giấy dùng làm hộp giấy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của hộp. Vậy nên, khi đặt in hộp giấy in theo yêu cầu, doanh nghiệp nên chú, sử dụng vật liệu giấy thích hợp với tính chất sản phẩm lẫn phong cách thương hiệu.

Một số vật liệu giấy được ưa chuộng để làm hộp giấy hiện nay đó là: giấy Carton lạnh, giấy in Carton sóng, giấy in ấn Couche, giấy tái sinh dùng in ấn túi giấy kraft, hộp giấy kraft, giấy in Duplex. Giấy Ivory

Xem thông tin các sản phẩm hộp khác: <https://inbaobigiay.vn/in-hop-giay-dung-tinh-dau>

### Hộp giấy đẹp có tiện ích gì?

Hộp giấy in hay bao bì túi giấy kraft là những loại bao bì mang lại khá nhiều tiện ích cho sản phẩm. Tác dụng chủ yếu của hộp giấy in ấn là gìn giữ, giữ cho sản phẩm không bị hư hại bảo đảm chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng khi giao tới tay người dùng. Bên cạnh đó, in ấn & sử dụng hộp giấy in còn đem lại nhiều tiện ích khác như

Mẫu hộp giấy đẹp sẽ thu hút được sự quan tâm của khách, góp phần đem lại hiệu ích tích cực về tương hiệu của đơn vị cung cấp sản phẩm

Các thông tin được in trên mặt hộp sẽ giúp người tiêu dùng nắm được những thông tin cơ bản về vật phẩm

Hộp giấy đẹp cũng góp phần hỗ trợ chiến dịch truyền bá thương hiệu cực kỳ tốt. Nhờ vào những nội dung được in trên mặt phẳng hộp, độ nhận biết của nhãn hiệu trên thị trường cũng nâng cao hơn lên đáng kể.

Xem thêm: <http://pgdnamtrammy.edu.vn/QTIUpload/HoiDap/CauHoi/2022/10/tim-hieu-chi-tiet-ve-chat-lieu-giay-kraft.pdf>

## **Ở đâu in hộp giấy theo yêu cầu chất lượng, giá tốt?**

Để sở hữu được những mẫu hộp giấy đẹp, có chất lượng tốt. Khách hàng cần tìm hiểu và chọn được một xưởng in có kinh nghiệm, có tay nghề chuyên môn và được đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại.

Xưởng in của chúng tôi sẽ là nơi đáp ứng được tất cả những mong muốn của khách hàng đối với sản phẩm hộp giấy. Khi sử dụng dịch vụ in hộp giấy theo yêu cầu tại công ty chúng tôi, khách hàng sẽ làm việc với đội ngũ designer để lên ý tưởng mẫu hộp, sáng tạo để tạo ra mẫu hộp vừa ý khách hàng nhất. Tất cả các khâu tư vấn, thiết kế và chỉnh sửa này đều hoàn toàn miễn phí.

Nội dung hay: <https://www.theloop.com.au/project/inbaobibaongoc/portfolio/tui-giay-ivory-co-uu-diem-gi/455408>

Ngoài ra, vì khách hàng làm việc trực tiếp với xưởng in, không có trung gian nên giá thành sẽ rẻ hơn với mặt bằng chung trên thị trường. Nếu đặt in với số lượng hộp lớn, khách hàng còn được ưu đãi giảm giá hấp dẫn.

Với tất cả những chia sẻ trên đây, nếu khách hàng có nhu cầu in hộp giấy theo yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.